

**มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1	ภัยบุคคล - ครู กับนักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 3. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู 4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธหรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 5. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
	- ครูกับบุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดกฎ ระเบียบ กฎหมายต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
2	อุบัติเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ 2. ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 4. จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด 6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที 7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนของนักเรียนให้พ้นจากอันตราย 8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 9. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 12. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
3	<p>สาธารณสุข</p> <p>- จากบริเวณสถานศึกษา</p> <p>- การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบโครงสร้างบริเวณอาคารอย่างสม่ำเสมอ 2. แต่งตั้งครูเวรประจำวันควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 1. กำหนดมาตรการรับส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน 2. กำกับดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย 3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎจราจร 4. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยกำกับดูแลนักเรียนที่บริเวณประตูเข้า-ออกในช่วงเวลามาโรงเรียนและกลับบ้าน 5. กำหนดมาตรการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 6. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง สภาพรถรับส่ง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 7. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น